



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สด. (กจ.)

โทร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๖

ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๐๖๐

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สด.

ตามหนังสือ สด. (กจ.) ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๙๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ได้แจ้งประกาศ สด. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ให้ทราบและถือปฏิบัติ นั้น

อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามนัยของระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ และสามารถ Download ได้ทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) แบนเนอร์ “มม กจ.”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ยังคงให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการมอบหมายงานด้านกฎหมายที่มีความสำคัญ ยุ่งยาก และส่งผลกระทบต่อการทำงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ได้รับ พ.ต.ก. รับผิดชอบ และกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ได้รับ พ.ต.ก. ไม่ได้ปฏิบัติงานในลักษณะงานด้านกฎหมายในช่วงระยะเวลาใด ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องแจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบโดยด่วน เพื่อที่จะได้ระงับการจ่ายเงิน พ.ต.ก. ตามนัยของระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๖ ต่อไป

(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อสถ.